
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
สมยัสามญั    สมยัแรก    ประจ าปี   พ.ศ.    2563  

วนัท่ี    14     กมุภาพนัธ ์  2563   เวลา   10.00  น  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าทอง ชัน้  2 
*********************************** 

 เริม่ประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายสามารถ ฉิมนาค   ต าแหน่ง      ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอ านอง คนัธะดว้ง  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นางละออ   กลา้หาญ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
4.  นายธนวฒัน์ กาเพช็ร   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 

     5.  นายประทวน สงัหรมิ   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 
     6.  นายอร  ช่วงสงิห ์   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 
     7.  นางมยุร ี รกันาค   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 

8. นายฉิน  บวัทอง   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 
9. นายคณวรรธน์ กนัจู   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสายลม จนัทรส์วย  ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
        ลาป่วย 

2. นางสาวสมจติร์ อหินิม   ต าแหน่ง สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
        ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพลัลภ ลาทุม   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรตี าบลท่าทอง 
2. จ.ส.อ.ฉลอง นาคนวล  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรตี าบลท่าทอง 
3. นายไพศาล นวลทมิ   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรตี าบลท่าทอง 
4. นายพชิยัโชค โตสุข   ต าแหน่ง ทีป่รกึษานายกเทศมนตรฯี 
5. นางเพญ็พกัต์ บวัดษิฐ ์  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรฯี 
6. นายสุรตัน์ วทิกัษาบุตร  ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาล 
7. นางปวณีา พลูหน่าย  ต าแหน่ง ผอ.กองคลงั 
8. นายไพฑรูย ์ ถาวรวงศ ์  ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
9. นางสาวอาทติยา เทีย่งตรง  ต าแหน่ง หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 
10.  นายกฤษฎ์ธนทตั พงษ์วนัมาละ  ต าแหน่ง ผอ.กองวชิาการและแผนฯ 
11. นางสาววยิะดา ด่านไชยกูล  ต าแหน่ง หน.ฝ่ายอ านวยการ 
12. นายธชัชยั สอนหาจกัร  ต าแหน่ง หน.ฝ่ายบรหิารการศกึษา 
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13. นายพภิพ ชมสวนสวรรค ์  ต าแหน่ง หน.ฝ่ายการโยธา 
14. นายสงกรานต์ ทัง่ทอง   ต าแหน่ง หน.ฝ่ายแผนงานและก่อสรา้ง 
15. นางสาวสุกญัญา โพธิเ์จรญิ  ต าแหน่ง หน.ฝ่ายแผนงานฯ 
16. นางเกศนิี บุญรกัษ์   ต าแหน่ง หน.ฝ่ายบรหิารงานคลงั 
17.  นางศริดา แสงอ่วม   ต าแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง 
18. น.ส.จณิัฐตา เอีย่มอ่อน  ต าแหน่ง เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได้ 
19. น.ส.ชณฐัธญันพ สง่ศริเิงนิด ี  ต าแหน่ง นิตกิร                   
20. นายประสพรตัน์ จารสาร   ต าแหน่ง เจา้พนกังานการประปา 

 
เลขานุการสภาฯ - ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท่าทอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

อ่านประกาศเรยีก ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี 2563 
และเชญิประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบยีบวาระประชุมต่อไป  

  
ประธานสภาเทศบาล สวสัดคีรบั  ท่านสมาชกิสภาเทศบาลผูท้รงเกยีรต ินายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 

ผูอ้ านวยการกอง พนกังานขา้ราชการ ทีใ่หเ้กยีรตมิาร่วมประชุมในวนันี้  
ส าหรบัการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  สมยัสามญั  สมยัแรก ประจ าปี  พ.ศ.  
2563  ในวนัน้ี  กระผมขอเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุม เลยนะครบั 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาล - เนื่องดว้ยวนัน้ีมสีมาชกิสภาเทศบาล ลาจ านวน 2 ท่าน คอืนางสาวสมจติร ์อหินิม 
สมาชกิ 

สภาเทศบาลเขต 1 และนายสายลม จนัทรส์วย สมาชกิสภาเทศบาลเขต 2 
และมพีนกังานยา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่ กข็อเชญิแนะน าตวัครบั เชญิครบั 

น.ส.จิณัฐตาฯ - เรยีนประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล ผูบ้รหิาร ดฉินันางสาวจณิฐัตา 
เอีย่มอ่อน ต าแหน่ง เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ช านาญงาน ยา้ยมาจาก อบต.ท่านางงาม 
อ.บางระก า อ.เมอืง จ.พษิณุโลก พืน้เพเป็นคนบา้นไร่หมู่ที ่6 ต.ท่าทอง ค่ะ  

ประธานสภาเทศบาล - กย็นิดดีว้ยนะครบัไดย้า้ยกลบับา้น  
 

ระเบียบวาระท่ี  2    เร่ือง  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  สมยัสามญั   
สมยัท่ี 4   ประจ าปี  พ.ศ.  2562  เมื่อวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2562   
  

ประธานสภาฯ 
 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทองไดต้รวจร
ายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง สมยัสามญั  สมยัที ่4  ประจ าปี  พ.ศ.  2562   
เมื่อวนัที ่ 23  ธนัวาคม 2562   
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และมมีตเิหน็ชอบใหส้ง่รายงานการประชุมคนืกลบัมายงัสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
เพือ่พจิารณารบัรอง สมาชกิสภาหรอืผูบ้รหิารฯ 
ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอแกไ้ขรายงานการประชุม ขอเชญิครบั 

ท่ีประชุม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -ถา้ไม่มสีมาชกิฯ  ท่านใดขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

ผมขอมตทิีป่ระชุมว่าท่านใดเหน็ชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  
สมยัสามญั  สมยัที ่4  เมื่อวนัที ่  23  ธนัวาคม 2562   โปรดยกมอืครบั 
 

ท่ีประชุม  มีมติเหน็ชอบ           8        เสียง 
   มีมติไม่เหน็ชอบ         -        เสียง 

งดออกเสียง             1        เสียง 
ไม่มาประชุม        2        ท่าน 
  

ระเบียบวาระท่ี   3    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ 3.1   เร่ือง  ก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี  
และก าหนดวนัเร่ิมสมยัประชุมสมยัสามญั  สมยัแรกของปีถดัไป 

 
ประธานสภาเทศบาล  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  
พ.ศ.   

2547  หมวด  2   ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวนัเริม่ต้นประชุมสมยัประชุมสามญัประจ าปีของแต่ละสมยัในปีนัน้  
วั น เ ริ่ ม ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ปี ถั ด ไ ป  
และระยะเวล าขอ งสมัยป ระชุ ม สามัญ ประจ า ปี สมัยแ รกขอ งปี ถัด ไป  
ให้ประธานสภาทอ้งถิน่น าปรกึษาในทีป่ระชุมสามญัประจ าปีสมยัแรกของแต่ละปี  
โดยให้น าความในข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และตามมาตรา  24 
แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล   พ .ศ .  2496  
แก้ ไข เพิ่ ม เติม โดยพ ระราชบัญญั ติ เทศบาล  (ฉบับที่   13)  พ .ศ . 2553  
ซึ่ ง ก า ห น ด ไ ว้ ว่ า   “ใ น ปี ห นึ่ ง ใ ห้ มี ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  4  ส มั ย  
สมยัประชุมสามญัครัง้แรกและวนัเริม่ประชุมสมยัสามญัประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด  สมัยประชุมสามัญ   สมัยหนึ่ ง  ๆ  ให้ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน 
และถา้จะขยายเวลาออกไปจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

ประธานสภาเทศบาล -ต า ม ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ร ะ เ บี ย บ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ป แ ล้ ว นั ้ น  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯได้เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ .ศ.  2563  
ซึ่ ง ต าม ร ะ เบี ย บ ฯ   ก า ห น ด ไว้   4   ส มั ย  ให้ ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล 
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พิ จ า รณ า ว่ า จ ะ ให้ แ ต่ ล ะ ส มั ย มี ก า ห น ด กี่ ว ั น  ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่ เท่ า ไ ร 
แ ล ะ ก า ห น ด วั น เ ริ่ ม ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  ส มั ย แ ร ก ข อ ง ปี   พ .ศ .  2564  
จะใหม้กี าหนดกีว่นัขอเชญิเสนอเลยครบั 

นายธนวฒัน์ฯ -เรยีนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตร ีและสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านครบั 
กระผมนายธนวฒัน์  กาเพ็ชร     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เขตที่  2 
ขอเสนอ สมยัสามญั ประจ าปี 2563  ม ี4 สมยั  ดงันี้ 

 
- สมยัสามญัสมยัท่ี 2 เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2563 มีก าหนด 30 วนั 
- สมยัสามญัสมยัท่ี 3 เร่ิมประชุมวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2563 มีก าหนด 30 วนั 
- สมยัสามญัสมยัท่ี 4 เร่ิมประชุมวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 

ธนัวาคม 2563 มีก าหนด 30 วนั 
และสมยัสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ. 2564  เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วนั 

ประธานสภาเทศบาล  -มใีครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

ท่ีประชุม   - ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาล  ถา้ไม่ม ีขอผูร้บัรอง   2   ทา่นครบั 

 

     ผู้รบัรอง   นายคณวรรธน์   กนัจ ู           สมาชิกสภาฯ เขต 2   

    ผู้รบัรอง   นางมยุรี     รกันาค               สมาชิกสภาฯ เขต 1   
             

ประธานสภาฯ    มผีูร้บัรองถูกตอ้งถอืว่าทีป่ระชุมแห่งนี้ไดก้ าหนดสมยัประชุมสมยัสามญั 
    ประจ าปี 2563  ม ี4 สมยั ดงันี้ 

- สมยัสามญัสมยัท่ี 2 เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2563 มีก าหนด 30 วนั 

- สมยัสามญัสมยัท่ี 3 เร่ิมประชุมวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2563 มีก าหนด 30 วนั 

- สมยัสามญัสมยัท่ี 4 เร่ิมประชุมวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2563 มีก าหนด 30 วนั 
และสมยัสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ. 2564  เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วนั 
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ประธานสภาเทศบาลฯ -

ผมขอมตจิากทีป่ระชุมว่าจะใหค้วามเหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลต า
บล ท่าทอง ตามทีท่่านสมาชกิสภาเทศบาล 
เสนอมาหรอืไม่ท่านใดใหค้วามเหน็ชอบโปรดยกมอืขึน้ครบั 

   
ท่ีประชุม   มีมติเหน็ชอบ         8      เสียง 

 มีมติไม่เหน็ชอบ          -      เสียง 
 งดออกเสียง              1      เสียง 
 ไม่มาประชุม             2      ท่าน 

  
3.2  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
เพื่อไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ประธานสภาเทศบาล ตามทีน่ายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลท่าทองไดเ้สนอญตัต ิเรื่อง 
ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพือ่ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอเชญินายกฯ เสนอญตัตติอ่ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เชญิครบั 

นายกเทศมนตรีฯ - เรยีนท่านประธานสภาฯ สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าทองทุกท่าน 
กระผมนายพลัลภ ลาทุม นายกเทศมนตรตี าบลท่าทอง ขอเสนอญตัต ิเรื่อง 
ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพือ่ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดงันี้ 

ต า ม ที่  ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ท อ ง 
มี ภ า ร กิ จ ใน ด้ า น ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใน ต า บ ล 
ด้ าน ส่ ง เส ริม แ ล ะอ นุ รัก ษ์ วัฒ น ธ รรม  ป ระ เพ ณี  ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น 
และดา้นสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการใหก้บัประชาชนในต าบล นัน้ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 การปฏิบตัิภารกิจงานของกองการศึกษาเทศบาลต าบลท่าทอง  

จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  วั ส ดุ 
อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ภ า ร กิ จ ง า น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ร า บ รื่ น 
อ านวยความสะดวกเจา้หน้าทีใ่นการท างานบรรลุวตัถุประสงคข์องงานต่างๆทีต่ ัง้ไ
ว้   ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ง า น ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า 
และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม 
จงึจ าเป็นต้องจดัซื้อครุภณัฑส์ านักงานรองรบัในการท างานให้สามารถปฏบิตังิาน
ไ ด้ อ ย่ า ง ร า บ รื่ น   แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์ โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ 
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น 



 6 
แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ น ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ท ร า บ 
ประกอบกับในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มีรายจ่ายบางรายการมีงบประมาณคงเหลือ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
ดังนั ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจของ  กองการศึกษา 
จึ ง ข อ โ อ น ล ด ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก บ า ง ร า ย ก า ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ จ่ า ย 
เ พื่ อ โ อ น ม า ตั ้ ง จ่ า ย ร า ย ก า ร ใ ห ม่  แ ผ น ง า น ก า ร ศึ ก ษ า 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
และครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพื่ อ ใช้ ในภารกิจงานกองการศึกษา 
และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลท่าทอง ดงันี้ 

๑.จดัซือ้โต๊ะพบัเอนกประสงค ์จ านวน ๖ ตวัๆละ ๒,๓00.- บาท เป็นเงนิ   
1 ๓ ,๘ 0 0 . -  บ า ท  เพื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โ ต๊ ะ พั บ เอ น ก ป ร ะ ส ง ค์ 
ขนาดของหน้าท็อปโต๊ะไม่น้อยกว่า ความกว้าง 180 ซม. ความลึก 75 ซม. 
และมีความสูงของโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 72 ซม.  หน้าท็อปโต๊ะผลิตจากพลาสติก 
ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก ปลายขาโต๊ะปิดด้วยพลาสติก โต๊ะสามารถพับเก็บได ้
(ไม่มใีนบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์เป็นราคาตามทอ้งตลาดหรอืทอ้งถิน่) 
๒.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงนิ 
30,000.บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล DSLR (Digital 
Single Lens Reflex) พร้อมอุปกรณ์    ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  
- ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 18 ลา้นพกิเซล 
- ระบบโฟกสัอตัโนมตัมิไีม่น้อยกว่า 7 จุดหรอืมากกว่า 
- ค่าความเรว็ชตัเตอรไ์ม่น้อยกว่า B-1/600 sec หรอืมากกว่า 
- ส า ม า ร ถ ป รั บ  ISO ( ค ว า ม ไ ว แ ส ง ) 
ไดท้ัง้ระบบอตัโนมตัแิละแมนนวลไดไ้ม่น้อยกว่า 100 - 6400 หรอืมากกว่า 
- มรีะบบสมดุลแสง,ระบบวดัแสงผ่านเลนส,์และระบบชดเชยแสง 
- สามารถถ่ายขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรไ์ด้ 
- มหีน่วยความจ า (SD) ไม่น้อยกว่า 16 G 
- บันทึกภาพลงหน่วยความจ าเป็นไฟล์ JPEG หรือ RAW ลงใน SD/SDHC 

หรอืดกีว่า 
- มเีลนสซ์ูมขยายยีห่อ้เดยีวกบัตวักลอ้ง อตัราขยายเลนส ์3 เท่าหรอืมากกว่าได ้ 
(ไม่มใีนบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์เป็นราคาตามทอ้งตลาดหรอืทอ้งถิน่) 
ซึ่งรวมเป็นเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  4๓,8๐0.-  บาท 

ข้อระเบียบ 

ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๑  
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แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม   (ฉ บั บ ที่   ๒   แ ล ะ   ๓ )  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๓   ห ม วด   ๔  
ก า ร โ อ น แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ง บ ป ร ะ ม า ณ   ข้ อ  2 7 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ ท า ใ ห้ ลั ก ษ ณ ะ  ป ริ ม า ณ 
คุณภาพเปลีย่นหรอืโอนไปตัง้จ่ายรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิ่
น 

 
 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

ดังนั ้น   เพื่ อ ให้การจัดซื้ อถูกต้องตามหลัก เกณฑ์ขัน้ตอนและระเบียบฯ 
จงึจ าเป็นตอ้งเสนอญตัตติ่อสภาเทศบาลต าบลท่าทองพจิารณาอนุมตัโิอนงบประม
าณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายละเอยีดตามเอกสารทีไ่ดแ้จกจ่ายใหก้บัทุกท่านแลว้ ขอบคุณครบั 

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่นายกเทศมนตรฯี เสนอญตัต ิขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2 5 6 3  เ พื่ อ ไ ป ตั ้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่ 
มสีมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะซกัถามอะไรหรอืไม่ครบั เชญิครบั 

ท่ีประชุม ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มสีมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะซกัถามอะไร กระผมขอมตจิากที่ประชุม 
ท่ าน ใด เห็ น ช อบ ให้ อ นุ มัติ โอ น งบป ระม าณ ราย จ่ ายป ระจ า ปี  2 56 3 
ขอไดโ้ปรดยกมอืขึน้ครบั  

 
ท่ีประชุม   มีมติเหน็ชอบ           8 เสียง 
    มติไม่เหน็ชอบ          - เสียง 

มติงดออกเสียง  1 เสียง 
ไม่มาประชุม  2 ท่าน 

    
3.2  ญตัติ เร่ือง 
ขอความเหน็ชอบเสนอรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ
ศึกษาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน(เพ่ิมเติม) 

 
ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชญินายกเทศมนตรฯี เสนอญตัตติ่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
เชญิครบั 
นายกเทศมนตรฯี   - กระผมนายพลัลภ  ลาทุม  
นายกเทศมนตรตี าบลท่าทองขอเสนอญตัตเิพือ่เสนอ 
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ร า ย ชื่ อ หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น  ภ า ค รั ฐ 
และภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งทีส่ภาทอ้งถิน่เหน็ชอบแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการศึ
กษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(เพิม่เตมิ) โดยมหีลกัการและเหตุผลดงันี้ 

หลกัการ 

ต า ม ที่ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ท อ ง 
ได้ แต่ งตั ้งคณ ะกรรมการการศึกษ าขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น  
เพื่ อ ใ ห้ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
มทีศิทางทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาของชาตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิแ
ละสงัคมแห่งชาติและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น                 
โดยมโีครงสรา้งการแต่งตัง้คณะกรรมการการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง
ถิน่  คอื 

1.  แต่งตัง้คณะกรรมการการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
อย่างน้อยประกอบดว้ย  

    (1)  ผูท้รงคุณวุฒ ิ     
 ประธานกรรมการ 
    (2)  ผูท้รงคุณวุฒ ิ     
 รองประธานกรรมการ 
    (3)  ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   กรรมการ 
    (4)  ผูอ้ านวยการส านกั/กอง/สว่นฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง  กรรมการ 
    (5)  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาในสงักดัทุกแห่ง กรรมการ 
    (6)  ผูท้รงวุฒติามทีส่ภาทอ้งถิน่เหน็ชอบ   กรรมการ 
    (7)  หวัหน้าหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการ 
                       ทีส่ภาทอ้งถิน่เหน็ชอบ (ถา้ม)ี 

(8)  ผูอ้ านวยการส านกั/กอง/สว่นการศกึษาฯ  กรรมการและ 
เลขานุการ 

    เหตุผล 

เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง 
ต า ม ค า สั ่ง เท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ท อ ง   ที่    ๑ ๕ ๙  /  ๒ ๕ ๖ ๒  เ รื่ อ ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการการศกึษาของเทศบาลต าบลท่าทอง ลงวนัที่  ๑๒ มนีาคม 
พ . ศ . 2 5 6 ๒      น า ย สุ ริ ย า   จั น ทิ ม า  ซึ่ ง เ ป็ น 
หัวหน้าหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
ไ ด้ ย้ า ย อ อ ก จ า ก พื้ น ที่ ต า บ ล ท่ า ท อ ง 
ท า ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิบัติห น้ าที่ ต ามภารกิจงานที่ ได้ รับ มอบหมายไ ด ้
จึงได้มีการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว 
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แต่เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมในภารกจิดา้นการศกึษาใ
น ต า บ ล ท่ า ท อ ง  จึ ง ข อ เ ส น อ ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เพิ่ ม เ ติ ม  
เพือ่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการศกึษา ตาม (๗) ดงันี้ 
(๗)  หวัหน้าหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งทีส่ภาทอ้งถิน่เหน็ชอบ 
เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ  จ านวน  ๑  ท่าน  ประกอบด้วย  ดร.บุปผา 
ทองน้อย ผูอ้ านวยการโรงเรยีนท่าทองพทิยาคม  

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกค
ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น   พ . ศ .  2 5 4 8   แ ล ะ ข้ อ  4  
แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องส
ถานศกึษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 25๖๒  
ดังนั้น จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลท่าทองพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
  

ประธานสภาเทศบาล - ต า ม ที่ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ฯ  เ ส น อ ญั ต ต ิ
ขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิม่เติม)  
มสีมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะซกัถามอะไรหรอืไม่ครบั เชญิครบั 

ท่ีประชุม ไม่ม ี

ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มสีมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะซกัถามอะไร กระผมขอมตจิากที่ประชุม 
ท่ า น ใ ด เ ห็ น ช อ บ ใ ห้  ด ร . บุ ป ผ า   ท อ ง น้ อ ย 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนท่าทองพทิยาคมเป็นคณะกรรมการศกึษาขององคก์รปกคร
องสว่นทอ้งถิน่(เพิม่เตมิ)   ขอไดโ้ปรดยกมอืขึน้ครบั  

 
ท่ีประชุม   มีมติเหน็ชอบ    8 เสียง 
    มติไม่เหน็ชอบ  - เสียง 

มติงดออกเสียง  1 เสียง 
ไม่มาประชุม  2 ท่าน 

 
ระเบียบวาระท่ี   4      เร่ืองอ่ืนๆ  
 
ประธานสภาเทศบาล  - มผีูบ้รหิารฯ หรอืสมาชกิสภาเทศบาล จะเสนอเรื่องต่อทีป่ระชุมเชญิครบั 
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ประธานสภาเทศบาล  - ผมขอมเีรื่องเร่งด่วนทีจ่ะปรกึษาคณะผูบ้รหิารฯ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 
เนื่องดว้ย 

มปีระชาชนหมู่ที ่3 ต.ท่าทอง มคีวามเดอืดรอ้นจะขอใชน้ ้าประปาหมู่บา้น 
ไดซ้ือ้ทีน่อกเขตหมู่บา้นจดัสรร จะขอใชน้ ้าของประปาหมู่บา้น 
และคณะกรรมการประปาหมู่บา้น ไดเ้ชญิผูเ้ดอืดรอ้นมาประชุมทีอ่าคาร SML 
หมู่ที ่3 ต.ท่าทอง ผลปรากฏว่าไม่ใหใ้ชน้ ้าประปาหมู่บา้น 
ผมเลยจะสอบถามว่าคณะกรรมการประปาหมู่บา้นมอี านาจไม่อนุญาตใหป้ระชาช
นไม่ใชน้ ้าไดห้รอืไม่ และเทศบาลเราเป็นผูก้ ากบัดแูลประปาหมู่บา้น 
ซึง่ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบรหิารกจิการและการ
บ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. ๒๕๔๘  

นายกเทศมนตรีฯ  - ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครบั ทีท่ราบเรื่องก่อนผม 
เป็นความเดอืดรอ้นของ 

พีน้่องประชาชน เรื่องน ้าประปาถอืเป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชวีติ 
ขอ้มลูตรงน ้ากท็ราบเพยีงคร่าวๆ ครบั จะใหท้างกองช่างไดช้ีแ้จง จะไดเ้ชญิทัง้ 2 
ฝ่ายมาประชุมทีเ่ทศบาล และการประชุมมคีณะกรรมการประปาท่านใดเหน็ชอบ 
ไม่เหน็ชอบกี่ท่าน ทีไ่ม่อนุญาตใหใ้ชน้ ้าประปา  

เจ้าพนักงานการประปา - เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านครบั 
เนื่องจากคณะกรรมการประปาจะเป็นคนเดมิทัง้หมด 
ยกเวน้ผูด้แูลประปายงัเป็นคนเดมิอยู่ เมื่อวานผมลงไปเกบ็ขอ้มลูทราบว่า ม ี2 
โครงการมทีัง้หมด 3 เฟส ซึ่งทัง้หมดไดย้กใหก้บัเทศบาลเราดแูล 
แต่มปัีญหาว่าในสว่นทีผู่เ้ดอืดรอ้นซือ้ทีไ่ดย้กใหเ้ทศบาลดแูลหรอืไม่ 
กรณีแรกเกดิจากขอ้พพิาทในหมู่บา้นว่าจะไม่อนุญาตใหใ้ชน้ ้าในโครงการบา้นจดั
สรร กรณีที ่2 เกดิจากแรงดนัน ้าไม่เพยีงพอ ตามทีผ่มไปส ารวจกป็กต ิ
ในช่วงทีใ่ชน้ ้าจะเป็นช่วงเชา้และช่วงเยน็ 
กเ็ป็นปกตคิรบัถ้าใชพ้รอ้มกนัความดนัน ้ากจ็ะลดลงแต่กไ็หลไม่ใช่ไม่ไหลเลย 
หรอือาจจะเกดิจากกรณีทีจ่ดัซือ้ทีด่นิสรา้งประปาทีไ่ม่มผีูใ้หข้อ้มลูไดว้่าซือ้ไดห้รอื
ไม่ไดค้รบั ปัจจุบนันี้กย็งัซือ้ไม่ไดแ้ละเจา้ของทีก่ไ็ม่ขายให้ 
ผมไดท้ าหนงัสอืผ่านหวัหน้าแลว้นะครบัแต่ยงัไม่ถงึผูบ้รหิารฯ กจ็ะเชญิทัง้ 2 
ฝ่ายมาประชุมร่วมกนัทีเ่ทศบาล วนัจนัทร ์เวลา 10.00  นาฬกิา ต่อไปครบั 
ขอบคุณครบั 

ประธานสภาเทศบาล - เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดม้รีะเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารกจิการประปาฯ 
ตัง้แต่ผมเป็นสมาชกิสภาเทศบาลกไ็ม่เคยเกดิปัญหาขึน้อย่างนี้นะครบัว่าคณะกรร
มการประปาไม่อนุญาตใหป้ระชาชนใชน้ ้าประปา 
กรณีเป็นกรณีแรกกจ็ะฝากทางคณะผูบ้รหิารฯ 
ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนดว้ยครบัเพือ่แกปั้ญหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ราษฎร  
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นายกเทศมนตรีฯ - เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล กค็งจะทราบเรื่องเรว็ๆนี้ครบั 

กองช่างกจ็ะเชญิทัง้ 2 ฝ่ายมาประชุมร่วมกนั 
ทีอ่ยู่อาศยัตอ้งมนี ้าจะน าเรื่องสว่นตวัมาเกีย่วขอ้งไม่ไดค้รบั 
ในเรื่องของการจดัซือ้ทีด่นิจะขอใหท้างกองคลงัไดช้ีแ้จงครบั 

ผอ.กองคลงั - เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
ในเรื่องของการจดัซือ้ทีด่นิของประปาหมู่บา้น 
เนื่องจากคณะกรรมการประปาหมู่บา้นหมู่ที ่3 จะขอจดัซือ้ทีด่นิ 
ซึง่ทางเทศบาลไดห้ารอืไปยงัอ าเภอเมอืงพษิณุโลกว่าจะด าเนินการจดัซือ้ทีด่นิได้
หรอืไม่ ซึง่อ าเภอฯ 
ไดต้อบมาว่าคณะกรรมการประปาหมู่บา้นไม่มอี านาจในการจดัซือ้ทีด่นิ 
มหีน้าทีใ่นการจดัซือ้ทีด่นิเป็นอ านาจของเทศบาล 
และไดห้ารอืไปยงัจงัหวดัอกีทหีนึ่งซึง่จงัหวดัไดร้บัเรื่องไวแ้ลว้ค่ะแต่คดิว่าจะตอบเ
ป็นแนวทางเดยีวกนั 
คณะกรรมการตอ้งปฎบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบรหิารกจิก
ารและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการอนุญาต 
และเรื่องการใชน้ ้าประปาเท่านัน้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล - ขอฝากทางคณะผูบ้รหิารฯ 
ขอใหเ้รื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพือ่แกปั้ญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนดว้ยนะ
ครบั 

นายกเทศมนตรีฯ - จะรบีด าเนินการใหโ้ดยด่วนครบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล ท่ า น ใ ด จ ะ เส น อ เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม  
หรอืจะสอบถามผูบ้รหิาร 

อกีหรอืไม่ครบั 
นายคณวรรธน์ฯ - เรียนท่ านป ระธานสภ าเทศบาล  ผมมี เรื่ อ งจะฝ าก ไปยังผู้ บ ริห ารฯ 

มี ร าษ ฎ รม าพู ด ว่ า ส ม า ชิ ก เท ศ บ า ล ไป เรี ย ก รับ เงิน จ า ก ผู้ ร ับ จ้ า ง 
ผมกบ็อกว่าผมไม่ทราบกจ็ะใหท้างผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงครบั 

นายกเทศมนตรีฯ - เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
เรื่องการเรียกรบัเงนิจากผู้รบัจ้างผมไม่เคยเรยีกจากผู้รบัจ้างตัง้แต่ท างานมา 
ผมกบ็อกว่าถา้ใครอยากไดก้ไ็ปขอกนัเอาเอง  

ประธานสภาเทศบาล - เรื่องนี้นะครบัถา้ไม่เป็นความจรงิกข็อใหยุ้ตเิรื่องนะครบั  
ประธานสภาเทศบาลฯ  -มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล ท่ า น ใ ด จ ะ เส น อ เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม  
หรอืจะสอบถามผูบ้รหิาร 

อกีหรอืไม่ครบั 
นายกเทศมนตรีฯ  - เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
อาจจะมกีารใชจ่้ายเงนิสะสมของเทศบาลนะครบัใน 
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เ รื่ อ ง ที่ ป ร ะ ช า ช น ยั ง เ ดื อ ด ร้ อ น อ ยู่ 
กจ็ะฝากใหส้มาชกิสภาเทศบาลช่วยส ารวจความต้องการของพีน้่องประชาชนว่ายั
ง เ ดื อ ด ร้ อ น เ ร่ ง ด่ ว น เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร ต ร ง ไ ห น  ก็ ใ ห้ ส า ร ว จ ม า ค รั บ 
ที่ผมมองไว้ก็จะเป็นประปาหมู่ที่  6 ซึ่ งอยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2563 
อ ยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง เ ป็ น ปั ญ ห า ม า น า น แ ล้ ว ว่ า ป ร ะ ป า อ ยู่ ใ ก ล้ เ ม รุ ว ั ด 
อยู่ใกลห้อ้งครวัผูใ้ชน้ ้าประปาเขาไม่สบายใจกอ็ยากจะไดป้ระปาใหม่  

ประธานสภาเทศบาล - ก็ ข อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทั ้ ง  2 
เขตนะครบัส ารวจความตอ้งการและความเดอืดรอ้นของพีน้่องประชาชนนะครบั 

นายฉิน - เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล 
เรื่องการยา้ยเสาไฟฟ้าท าเรื่องไปนานแลว้ครบัไม่เหน็มาด าเนินการใหเ้ลยครบั 

ประธานสภาเทศบาล - เรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าผมก็พอรู้มาบ้างว่า จะต้องมคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ตอ้งใหไ้ฟฟ้าออกมาส ารวจก่อนนะครบั 

นายอรฯ - กอ็ยากจะใหท้างเทศบาลช่วยท าหนงัสอืถงึการไฟฟ้าใหอ้อกมาส ารวจครบั 
หน.ฝ่ายโยธา - ห นั ง สื อ เ ท ศ บ า ล ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ไ ป แ ล้ ว ค รั บ 

แ ต่ ท า ง ไ ฟ ฟ้ า ยั ง ไ ม่ ม า ด า เ นิ น ก า ร ส า ร ว จ ใ ห้ ค รั บ 
ในเรื่องของการยา้ยเสาเบื้องตน้จะต้องมคี่าใชจ่้ายจะตอ้งดบักระแสไฟฟ้าในช่วงที่
ดั บ ไ ฟ อ า จ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย 
ถ้ า เ ป็ น เส า ไ ฟ แ ร ง สู ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ย้ า ย อ อ ก จ า ก แ น ว เส้ น ต ร ง ไ ด ้
ใน เรื่ อ งของระยะห่ างจะเกี่ ยวข้อ งกับท้อ งช้างซึ่ งมีผล เอฟ เฟ็ กความถี ่
เอฟเฟ็กสนามแม่เหลก็ของกระแสไฟฟ้าแลว้กอ็นัตรายกบัขา้งล่างเวลาสายขาดน
ะ ค รั บ 
แต่ทางกองช่างได้ด าเนินการท าหนังสอืไปแล้วครบัตามที่สภาเทศบาลต้องการ 
ถา้เป็นปัญหาเฉพาะรายทางการไฟฟ้าเขตไม่ค่อยจะด าเนินการต้องเป็นผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบจ านวนหลายๆครอบครวัเพราะการยา้ยค่อนขา้งด าเนินการยากและค่า
ใชจ่้ายสงูมากครบัขอน าเรยีนใหส้มาชกิสภาเทศบาลไดร้บัทราบครบั 

ประธานสภาเทศบาล - จะขอใหท้างผูบ้รหิารฯ ท าหนงัสอืไปอกีครัง้หนึ่งครบั 
นายกเทศมนตรีฯ - จะด าเนินการใหค้รบั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -มี ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล ท่ า น ใ ด จ ะ เส น อ เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม  
หรอืจะสอบถามผูบ้รหิาร 

อกีหรอืไม่ครบั 
ท่ีประชุม  - ไม่ม ี
ประธานสภา เมื่อไม่มสีมาชกิฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเขา้สู่สภาเทศบาลฯ   ผมขอขอบคุณ 

ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  น า ย ก เท ศ ม น ต รี  ร อ ง น า ย ก เท ศ ม น ต ร ี
หั วห น้ าส่ วน ราชก ารทุ กท่ าน  ซึ่ ง ได้ ให้ เกี ย รติม าร่ วมป ระชุ ม ในวัน นี้ 
ผมขอปิดการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี 2563 ขอบคุณครบั 
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ปิดประชุม   เวลา 11.30   น. 
 
 

                                      ลงชื่อ..................................................ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
                              (นางละออ กลา้หาญ) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
 
 

        ลงชื่อ...................................................ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
                              (นายสามารถ  ฉิมนาค) 
                       ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
 
 
           ลงชื่อ..................................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 

                            (นายอ านอง คนัธะดว้ง) 
                       สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
 

  
           ลงชื่อ...............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายคณวรรธน์  กนัจ)ู 
                     สมาชกิสภาเทศบาลต าบลท่าทอง 
 

 
         

ลงชื่อ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวสมจติร ์ อหินิม) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทอง 
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